

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัตร์ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัตร์ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นายรังสรร วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	รังสรร วิลินไพร	
๑๐	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๑	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๒	นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั่งวะ	
๑๓	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ	สุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายถวิล ซอลี	ตัวแทนสำนักสงฆ์แสงทอง	ถวิล ซอลี	
๓	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกฯ	กฤษณา มานูญวงศ์	
๔	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	สมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๕	นายจรรุญ ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกฯ	จรรุญ ชาธรรมมา	
๖	นายทวิช รุ่งเรือง	ปลัดเทศบาล	ทวิช รุ่งเรือง	
๗	นายยอดเพชร พรรษา	ผู้ช่วย ผอ.บ. ม.๕	ยอดเพชร พรรษา	
๘	นายสายใจ บุตรดา	ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๘	สายใจ บุตรดา	
๙	นายทองสุข ไชยบุตรดี	คณก.บริการประปา ม. ๖, ๗	ทองสุข ไชยบุตรดี	
๑๐	นางชนิษฐา สุขโนนทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กข.)	ชนิษฐา สุขโนนทอง	
๑๑	นายวรวัฒน์ ฌรกรักษาเขต	นายช่างโยธา	วรวัฒน์ ฌรกรักษาเขต	
๑๒	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	หนึ่งฤทัย โอนกลาง	
๑๓	นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	
๑๔	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	ทองไสย์ ไชยบุตรดี	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p> <p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ นะครับ สำหรับเรื่องแจ้งให้ทราบ ผมขอแจ้งเรื่องการยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งฯ ของสมาชิกและนายกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ายื่นค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กกต. จังหวัด ภายใน ๙๐ วันนะครับ มีอีกไหมครับเรื่องแจ้งให้ทราบ เชิญท่านปลัด ครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ท่านประธานได้แจ้งเรื่องการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขอเพิ่มเติมอีกอย่างที ๒ คือยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่ายการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เดิมได้กำหนดให้นายก รองนายก และสมาชิกสภา ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. แต่ พ.ร.บ. ใหม่ได้ประกาศกำหนดให้เทศบาลยื่นบัญชีทรัพย์สินเฉพาะนายกและรองนายก เหลือเพียงบางหน่วยงานที่ยังต้องยื่น เพราะฉะนั้นผู้บริหารอย่างลี้มไปยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. ด้วยนะครับ</p> <p>-ครับ มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะไปวาระที่ ๒ เลยนะครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p> <p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p> <p>มติที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>-รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ใหมครับ เชิญครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งกระผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ด้วย กระผมอยากแก้ไขในวาระที่ ๖ หน้าแรก ตรงคำแถลงนโยบายนายกฯ จากชื่อธนบดี กุมพิทักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ครับ และที่จะเพิ่มเติม คือวาระที่ ๖ เหมือนกัน ตรงที่ท่านประธานฯ ได้ให้สมาชิกทุกคนแนะนำตัวสมาชิกทุกคนทั้ง ๑๒ คน แต่ขาดไป ๑ คน คือกระผม นายรังสรร วิลินไพร ครับ</p> <p>-รับทราบ แก้ไขและเพิ่มเติมนะครับ มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ยกมือครับ</p> <p>-มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม</p> <p>-ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</p> <p>-ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p> <p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภา)</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่</p> <p>-๕.๑ ญัตติเรื่องให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ (สำนักสงฆ์แสงทอง) จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นานสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านผือได้รับหนังสือจากสำนักสงฆ์แสงทองเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ โดยในคำขออนุญาตจะจัดตั้งวัดจะต้องมีรายงานความเห็นชอบจากสภาองค์กร</p>

	<p>ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ การขออนุญาต ข้อ ๕ วรรคสอง ในกรณีที่เป็นกรขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ขออนุญาต ในการการนี้สำนักสงฆ์แสงทองได้ยื่นเรื่องต่อสำนักพุทธศาสนาแล้ว แต่ยังมีเอกสารที่ยังต้องเพิ่มเติม ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๘ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ (๕) ไม่มีปัญหาภัยบราษฏรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากภาตตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ สำนักสงฆ์แสงทองจึงต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในท้องที่ที่สำนักสงฆ์ตั้งอยู่ เพื่อประกอบคำขออนุญาต ส่วนเรื่องการอนุญาตเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในส่วนท้องถิ่นจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ สำนักสงฆ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ใด จะได้ให้คณะกรรมการวัดที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้อภิปรายเพิ่มเติมครับ</p>
<p>นายถวิล ซอลี (ตัวแทนสำนักสงฆ์)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายถวิล ซอลี เนื่องจากสำนักสงฆ์แสงทองยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด จึงอยากจะมาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น สำนักสงฆ์แสงทองนี้ตั้งอยู่ที่ทิศเหนือ ติดกับ ม.๗, ม.๘ และได้ดำเนินการขออนุญาตจากป่าไม้ และได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดเพราะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ จึงต้องรอความเห็นจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือก่อน</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>-ยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดเท่าที่ควร ผมขอให้ท่านรองทองไสย์ ได้อภิปรายเพิ่มเติมหน่อยครับ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่</p>
<p>นายทองไสย์ ไชยบุตรดี (รองนายกฯ)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ผมนายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรี สำหรับสำนักสงฆ์แสงทอง ผมอาจจะไม่ทราบข้อมูลได้ดีเท่าคุณพ่อถวิล คุณพ่อดอน คงจะเล่ารายละเอียดไม่ได้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>-ถ้าอย่างนั้น ให้ สท.ในพื้นที่ครับ เชิญ สท. ทองสุข ครับ</p>
<p>นายทองสุข แสงพรมมา (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายทองสุข แสงพรมมา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมคิดว่าเห็นสมควรให้ความเห็นชอบครับ พระสำนักสงฆ์แสงทองตั้งอยู่ในที่ดินว่างเปล่าครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- เชิญ สท.วิชัย เจ้าของพื้นที่ต่อเลยครับ</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตามจริงแล้วกระผมก็ไม่ค่อยได้คลุกคลีเท่าไร แต่เป็นประโยชน์ของประชาชน ผมเห็นควรอนุญาตครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>-เราก็ได้ฟังความเห็นของสมาชิกในพื้นที่แล้ว มีใครจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญ สท.รังสรร</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เกี่ยวกับการตั้งสำนักสงฆ์แสงทองเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างวัด กระผมคิดว่าถ้าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และเป็นสิ่งที่ไม่้องศรัทธา กระผมก็ไม่มีปัญหาครับ มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา ถ้าพี่น้องอนุญาตแล้ว ผมเข้าใจว่าสมาชิกคงไม่ขัดข้องแต่ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตกระผมอยากให้ออกไปดูสถานที่ก่อน</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภาฯ)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ สท.รังสรร ได้แจ้งจะเข้าลักษณะแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญให้ออกไปตรวจสอบ แต่ในห้วงเวลาที่ทางวัดได้ทำหนังสือมาก็หลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมีนา แต่ตอนนั้น</p>

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ)</p>	<p>เราทางเทศบาลยังไม่มีสภา จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้นำเข้ามาในที่ประชุมในวันนี้ และเกรงว่าถ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะไม่ทัน หากรอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปคงไม่ทัน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็อยากให้คนในพื้นที่ได้อภิปรายเลยครับ</p> <p>-การลงมติเพื่อความเห็นชอบในครั้งนี้ไม่ใช่การอนุญาต แต่เป็นการใช้ประกอบคำขออนุญาต จัดตั้งวัดต่อไป เชิญท่านรองนายกฯ ครับ</p> <p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เท่าที่กระผมได้รับทราบทางสำนักสงฆ์ได้ดำเนินการขออนุญาตมาทุกที่แล้วขาดแต่เอกสารจากเทศบาล กระผมได้เคยไป ๓-๔ ครั้ง มีการสร้างองค์ประธานแล้ว และทางสำนักสงฆ์ก็ได้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักพุทธ จากเจ้าคณะอำเภอบ้านฝางแล้ว ขาดแต่เทศบาล ผมคิดว่าควรให้ความเห็นชอบครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรีฯ)</p>	<p>-แสดงว่าเอกสารทุกภาคส่วนครบหมดแล้ว ขาดแต่ของเทศบาล</p> <p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง ผมเข้าใจว่าการประชุมวาระนี้เป็นวาระเร่งด่วน เพราะฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ถกเถียงกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้นำเสนอ ซึ่งท่านรองฯก็ได้เสนอแล้วว่าขาดแต่เอกสารทางเทศบาล คำว่าเห็นชอบเพื่อประกอบการอนุญาต ไม่มีสิทธิอนุญาต เพราะฉะนั้นถ้าตั้งมาหลายปีแล้ว มีพระหลายรูป และมีชาวบ้านเคารพ ศรัทธา ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ จึงให้ทางเทศบาลรับรองว่าไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง กระผมเห็นว่าในการที่เราเป็นชาวพุทธ พี่น้องศรัทธา เพื่อที่จะได้มีวัดและจะได้มีผู้เผยแผ่ศาสนาให้แก่ลูกหลานต่อไป การประชุมในวาระนี้เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างวัดเราแค่เห็นชอบหรือไม่แค่นั้นครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) มติที่ประชุม นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>-มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์แสงทอง ยกมือครับ</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์แสงทอง</p> <p>-๕.๒ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ</p> <p>- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยกาโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ครับ</p>
	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเสาร์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๒๗,๒๐๐ บาท โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายสา บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอร่ามบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๔๑,๔๐๐ บาท โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดมบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๗,๘๐๐ บาท โอนลดจากโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเหมือดแอ่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท โอนลดจากโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงสูบน้ำบ้านดอนกอก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓๔,๘๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าปลาบ้านดอน</p>

กอก หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕๓,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๕๙,๘๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างวัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๗๒,๖๐๐ บาท
โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๒๐ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลบ้านผือกำหนด
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณประปาบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท
โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๘๓ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านผือ
กำหนด
๓. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง จำนวน ๑๑๖,๘๐๐ บาท
โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๘๓ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
บ้านผือกำหนด
๔. ตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. ตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑๗,๘๐๐ บาท
๖. ตั้งเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๓๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๘,๖๐๐ บาท
รายละเอียดตามคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ตามเอกสารแนบ
-และต่อไปเป็นการโอนในส่วนของสำนักปลัด ครับ โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน เงินเดือนพนักงาน จำนวน
๑๔๙,๖๐๐ บาท เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
๗. โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ ๗๙,๒๐๐ โอนเพิ่ม จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
๘. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวนรวม
๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ
๑๐. ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๓๓,๖๐๐ บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

๑๑. ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

๑๒. ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

๑๓. ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการจัดซื้อเครื่องเจียร์ ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

นายทวิช รุ่งเรือง
(ปลัดเทศบาล)

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนงบประมาณจากนักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากนายกฯมีหน้าที่บริหารงบประมาณที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีบางรายการที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และตอนนี้ได้มีการตรวจสอบกับทางกองคลังว่ามีงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ และเมื่อมีการแถลงนโยบายของนายกฯ ท่านก็จะทำงานตามนโยบายที่ให้ไว้ ก็มีการก่อสร้างถนน คสล. ด้วย แต่ปัจจุบันท่านเห็นว่า ถนน คสล.ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ อาจจะรอตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีต่อไปได้ จึงต้องเอาโครงการที่เร่งด่วนมาทำก่อน ตามรายการในเบื้องต้น ซึ่งรายการที่ ๑-๖ เป็นของกองช่าง รายการที่ ๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างวัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ เพื่อรองรับตะกอนหรือน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำประปา รายการที่ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณประปา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนฆ้อง เพื่อรองรับน้ำทิ้งเช่นเดียวกัน รายการที่ ๓ โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแสง เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง ซึ่งได้มีการร้องเรียนมาทางเทศบาล รายการที่ ๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่าถนนสายบ่อขยะบ้านโพธิ์ตากต้องเสริมใหม่ทางช่างได้แนะนำว่าเห็นควรให้เป็นยางมะตอนไม่ใช่ถนนลูกรัง รายการที่ ๕ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามที่พักผ่อนประชาชนแจ้งเข้ามาว่าชำรุด และรายการที่ ๖ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากเทศบาลเรามีกิจการประปาที่อยู่ในการดูแลเป็นจำนวนมากหากมีเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาพังจะได้ไม่กระทบต่อการใช้น้ำของพี่น้องประชาชน สามารถมีเครื่องสำรองไว้เปลี่ยนทันทีหากมีการพังเสียหาย ส่วนรายการที่ ๗-๑๓ เป็นในส่วนของสำนักปลัด เนื่องจากสำนักปลัดเป็นกองที่ต้องบริหารงานของสำนักงานทั้งเทศบาลภาพรวม บางครั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังขาดเหลือสำนักปลัดจึงอยากจัดซื้อเพื่อให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร จึงเห็นว่ามีเงินเดือนที่เราตั้งตามกรอบอัตรากำลังแผนงานสาธารณสุข แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่และคาดว่าอีก ๓-๔ เดือนข้างหน้าก็คงจะยังไม่มี จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนตามรายการที่ ๗-๑๒ จากสภาตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ นำเรียนท่านประธานและสมาชิกท่านนี้ครับ

นายประสพ โสตา
(ประธานสภาฯ)

-เข้าใจนะครับ ตามที่ท่านปลัดได้อภิปราย มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ

<p>มติที่ประชุม นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>ขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านไหนเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย ยกมือครับ</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ</p> <p>- ต่อไป ๕.๓ ญัตติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เชิญครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งเดิมได้มีการตั้งเทศบัญญัติแผนงานบริหารงานงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง จากตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงเป็นตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) มติที่ประชุม นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-ขอมติเลยนะครับ ท่านเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ยกมือครับ</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</p> <p>-๕.๔ ญัตติเรื่องขออนุมัติรับโอนสถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ ครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เรื่องขออนุมัติรับโอนสถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ สืบเนื่องจากท่านนายกได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ หมู่ ๗ ว่าคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านได้ลาออก ทำให้ไม่มีคณะกรรมการในการบริหารงาน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงได้มีมติขอยกประปา หมู่ ๖ หมู่ ๗ ให้เทศบาลบริหารต่อไป จึงขอความเห็นใจมายังสภาฯ โดยรายละเอียดตามเอกสารได้แจกให้ มีหนังสือ บัญชีรายรับ- รายจ่าย สมุดบัญชี ซึ่งการบริหารกิจการประปาก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เทศบาลฯ อาจจะเห็นว่าหมู่บ้านอื่นได้โอนมาแล้ว ประกอบกับงบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอ จึงอยากให้ฟังจากคณะกรรมการบริการกิจการประปาฯ ครับ</p> <p>- เชิญครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นายทองสุข ไชยบุตรดี (ตัวแทน คณก.ประปาฯ)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายทองสุข ไชยบุตรดี ในนามของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาบ้านหนองผือ คือช่วงนี้ได้มีคณะกรรมการฯ ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งผมเคยเป็นมาตั้งแต่ปี ๔๐ และได้ลาออกไปเมื่อปี ๕๖ ลาออกได้มีเด็ยวก็ได้กลับมาเป็นออกจนถึงเมษายน ๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งการลาออกก็ได้ลาออกจากการประชุม ฟัน้องบางส่วนก็ยังอยากให้บริหารต่อ ในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาพร้อมกันก็ไม่มีใครอยากเป็น ผมเลยเสนอให้โอนมาเทศบาลถ้าไม่ยอมมีใครบริหาร จึงได้มีมติโอนมาเทศบาลตามรายละเอียด สำหรับยอดเงินตามสมุดบัญชี เดือนเมษายน ๖๓ (ยอดไม่เป็นปัจจุบัน) รายละเอียดตามสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือนเมษายนมีการรับเงินค่าน้ำ จำนวน ๒๘,๙๐๙ บาท จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ๖ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ผู้ดูแล ๒,๕๐๐ บาท ปกติจ่าย ๔,๕๐๐ บาท อาจจะมีการเบิกล่วงหน้า ๒,๐๐๐ บาท จ่ายค่าสารส้ม คลอรีน ๑๕,๘๐๐ บาท ค่าไฟฟ้า ๑๑,๓๘๑ บาท คงเหลือ ๕,๙๘๗ บาท ก็ให้สภาเทศบาลได้รับพิจารณาเพื่อแก้ไข</p>

<p>ประสพ โสตา (ประธานสภา) นายทองสุข ไชยบุตรดี (ตัวแทน คณก.ประปาฯ) นายทองไสย์ ไชยบุตรดี (รองนายกฯ)</p>	<p>ปัญหาต่อไป ครับ -เท่าที่ดูเอกสารยังไม่เห็นว่าหนักเท่าที่ควร เชิญสมาชิกอภิปรายครับ ผมขอย้อนถามว่าชาวบ้านเห็นด้วยไหม -เรียนประธานฯ ในที่ประชุมเห็นด้วยทุกคน แต่ไม่มาประชุมก็มี -เรียนประธานสภาฯ ผมก็เคยเป็นคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี ๔๐ เนื่องจากการผลิตน้ำประปาในฤดูแล้งน้ำดิบไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพราะต้องเติมสารส้ม คลอรีน เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานก็พอทรงตัว พอมีการประชุมเมื่อเดือนเมษายน คาดว่า มันจะปรอด แต่เมื่อดูเงินในบัญชีแล้ว หากเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่านี้จะแก้ไขไม่ได้ ผมเลยเสนอที่ประชุมว่าถ้าไม่มีความพร้อมให้โอนให้เทศบาล หากให้คณะกรรมการมารับภาระคงไม่ไหว ในระหว่างนี้ก็ให้คณะกรรมการรักษาการไปก่อน ระหว่างรอให้เทศบาลรับโอน</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>-รับทราบครับ เปิดอภิปรายครับ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมื่อ ๘ ปีที่แล้ว กระผมก็เคยชื่นชมประปาบ้านหนองผือ เนื่องจากบริหารจัดการระบบประปาด้วยตนได้ดี แต่เมื่อวันนี้ได้รับเอกสารมาเพื่อขอโอนเข้าสู่เทศบาลก็คงจะหนีไม่พ้นที่ทางเทศบาลจะรับโอน เพื่อดูแลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน ผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของท่านนายกที่จะบริหารจัดการ ครับ</p>
<p>นายวรวัฒน์ ฌรกรักษาเขต (นายช่างโยธาฯ)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวรวัฒน์ ฌรกรักษาเขต นายช่างโยธา หากเมื่อรับโอนกิจการประปามาแล้ว จะทำค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มมากขึ้น เช่นการจ้างพนักงานอย่างน้อยต้อง ๒ คน ปัจจุบันกิจการประปาที่มีอยู่เทศบาลก็ยังคงแบกรับภาระค่าใช้จ่าย สมาชิกสภาทุกคนต้องยอมเสี่ยงงบประมาณที่จะต้องจ่ายในส่วนนี้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายทองไสย์ ไชยบุตรดี (รองนายกฯ)</p>	<p>-มีอีกไหม ถ้าไม่มีขอปรึกษาว่าถ้าโอนกิจการประปามา จะได้บึงหนองผือด้วยไหม -เรียนประธานสภาฯ บึงหนองผือก็จะต้องให้เพื่อให้มีน้ำดิบในการผลิต ส่วนเรื่องปลาในบึงก็ขึ้นอยู่กับทางเทศบาลที่จะห้ามเป็นแนวเขตในการหาปลา เพราะคงจะต้องโอนให้ทั้งประปาพร้อมอุปกรณ์ ขอถามที่ประชุมต่อว่าแล้วหากวันนี้เรามีการรับโอนจะให้คณะกรรมการหมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่เลยไหม</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายจรูญ ชาธรรมมา (ที่ปรึกษาฯ)</p>	<p>-ถ้าหากมีมติรับโอนก็ต้องหมดวาระ แล้วทางผู้บริหารคงจะจัดพนักงานไปดูแล ฉะนั้นก่อนขอมติผมอยากขอความเห็นจากที่ปรึกษาก่อน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ -เรียนท่านประธานฯ ผม นายจรูญ ชาธรรมมา ที่ปรึกษานายกฯ สำหรับการโอนผมเข้าใจว่าชาวบ้านจะเข้าใจว่าโอนเฉพาะประปาไม่ได้โอนบึงหนองผือมาด้วยแน่นอน เพราะเป็นบึงสาธารณะ อาจมีวัว ควาย มาลงกินน้ำ ทำการเกษตร ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ โดยประสบการณ์บางครั้งชาวบ้านอาจคิดไม่ถึงว่าตอนนี้บึงหนองผือได้รับงบประมาณในการขุดลอกเดิมมีน้ำลึกอยู่แล้วตอนนี้จะลึกเพิ่มขึ้นอีก คงจะไม่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำดิบ คือถ้าทางเทศบาลรับโอนมาจะต้องได้บึงหนองผือด้วยในการผลิตน้ำ การบริหารจัดการก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางเทศบาล ซึ่งอาจจะให้สัตว์เลี้ยง วัว ควาย มาลงได้ หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้มาฟังวันนี้ อยากให้กลับไประชาคมกับชาวบ้าน คือหากจะมีการรับโอนทางตัวนายกไม่ขัดข้อง แต่อยากทำความเข้าใจกับชาวบ้าน หรือหากวันนี้ยังยืนยันจะโอนทางเทศบาลก็ยินดี แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง เช่น การลงปลา ก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับเทศบาล ขอนำเรียนปรึกษาในที่ประชุม กลัวเกิด</p>

<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>ปัญหาภายหลังครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ขอนำเรียนหลักการโอน คือโอนต้องโอนทั้งหมด ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หนี้สิน ณ วันนี้มี ๒ แนวทาง คือ ๑) กลับไปทำความเข้าใจ ทบทวนแล้วทำความเข้าใจใหม่ หรือ ๒) รับโอน เพราะความเป็นเทศบาล แต่หากจะมีการประชาคมทางเทศบาลมีคณะกรรมการสภาที่ได้ตั้งไว้แล้วไปร่วมด้วย รวมทั้งท่านนายกหรือตัวแทนนายกเพื่อจะได้ไปพิจารณาร่วมกันครับ</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมก็อยากจะให้โอน เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำให้ดี เพราะประปาบ้านหนองผือก็ดำเนินการมาหลายปีแล้วครับ</p>
<p>นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอพูดเรื่องประปาบ้านหนองแสง พอโอนประปาให้เทศบาลแล้วชาวบ้านไม่เข้าใจ ยังคิดว่าสระน้ำและปลาเป็นของบ้านหนองแสง ยังมีการจับกิน ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ จึงอยากให้มีการประชาคมก่อนว่าอะไรคือของเทศบาล ต้องทำความเข้าใจ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เพื่อทำความเข้าใจกันกับพี่น้องสองหมู่บ้านจากการโอนเกรงว่าชาวบ้านไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตต้องเปลี่ยน ให้กลับไปคุยกันว่าคุ้มไหมที่จะต้องเสียสิทธิตรงนี้ หากจะประชาคม เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้บริหารพร้อมที่จะลงไปชี้แจง ไม่ใช่เราไม่รับโอน แต่เราอยากให้อาจารย์ทำความเข้าใจให้ดีกว่าครับ</p>
<p>นายวรวัฒน์ ฌรรักษาเขต (นายช่างโยธา)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวรวัฒน์ ฌรรักษาเขต นายช่างโยธา เนื่องจากงบประมาณเราน้อย เป็นไปได้ไหม ที่เราจะเก็บค่าน้ำแบบขั้นบันได อยากให้สมาชิกทำความเข้าใจกับประชาชน ใครใช้น้ำมากก็จ่ายมาก ใครใช้น้ำน้อยก็จ่ายน้อย เพื่อจะได้มีงบประมาณในการบริหารครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภา)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภา ตามที่ได้ฟัง มี ๒ แนวทาง คือ ๑) รับโอนวันนี้ ๒) จะรับโอนแต่จะให้กลับไปทบทวน วันนี้จะลงมติเลย หรือจะไปทบทวนก่อน ถ้าไปทบทวนจะตั้งกรรมการวิสามัญไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จะให้ลงมติว่ารับโอน หรือให้ทบทวน</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ)</p>	<p>-เรียนประธานสภา กระผมนายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรี ผมคิดว่าวันนี้รับโอนไปเลยแล้วเราค่อยทำข้อบังคับ หากประชาชนปฏิบัติไม่ได้ก็ให้รับคืนไป</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันอยากให้ทบทวนเพื่อพิจารณาใหม่ค่ะ</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภา) ที่ประชุม</p>	<p>-ถ้าไม่รับโอนคือให้ทบทวนใหม่ นะครับ ถ้ามลายนะครับท่านใดเห็นสมควรไม่รับโอนให้ทบทวนใหม่ ยกมือครับ/ และท่านใดเห็นว่ารับโอน ยกมือครับ</p> <p>-ไม่รับโอน ให้ทบทวนใหม่ ๙ เสียง</p> <p>-รับโอน ๑ เสียง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภา)</p>	<p>-ต่อไปเป็นเรื่อง ๆ</p>
<p>นายทองไสย์ ไชยบุตรดี (รองนายกฯ)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา กระผมนายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรี ขอเรียนถามเนื่องจากวาระที่ผ่านมาผมมีมติให้ทบทวนการรับโอนกิจการประปา ผมเลยอยากถามว่าแล้วตอนนี้จะบริหารยังไง เพราะคณะกรรมการหมดวาระไปแล้ว หากใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานจะ</p>

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เกิดปัญหาแก่งพี่น้องประชาชน -ตอนนี้ก็ให้นำเงินที่เหลือมาในการจ้างคนดูแลก่อน ส่วนการพิจารณาคงจะไม่นานเพราะอยู่ในสมัยประชุม คงไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน คงพิจารณาแล้วเสร็จ ส่วนวันประชุมจะนัดอีกที่หากมีการประชุมแล้ว มีอีกไหมครับเรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขาธิการสภา)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขาธิการสภา เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านผือได้รับหนังสือด่วนจากสาธารณสุขอำเภอ แจ้งให้ทางเทศบาลร่วมตรวจสอบการร้องเรียนฟาร์มไก่ ทรายนายชวน กุลบุตร ซึ่งจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเวลา ๑๓.๓๐ น. จึงอยากแจ้งให้สมาชิกสภาในพื้นที่ คือบ้านหนองแสงร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนด้วยครับ</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เนื่องจากวัดหนองคูอยากทำการขุดสระซึ่งวัดมีงบอยู่หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท จึงอยากให้รถแบ็คโฮของเทศบาลไปขุดให้ได้ไหม</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เรื่องการขุดสระในไร่นา สืบเนื่องจากแต่ก่อนเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการขุดสระในไร่นาให้พี่น้องประชาชน รัฐจึงจัดสรรรถแบ็คโฮมาให้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ รถแบ็คโฮยังเป็นเทศบาล ซึ่งแต่เทศบาลจึงได้นำไปขุดสระในไร่นาให้ประชาชนโดยให้จ่ายเงินสมทบเพิ่มคิวละ ๘ บาท แต่เมื่อเทียบกับเอกชนแล้วเทศบาลคิดค่าขุดถูกกว่า ซึ่งจะขัดกับข้อกฎหมายที่ห้ามให้เทศบาลจัดเก็บรายได้ในเชิงพาณิชย์ เทศบาลจึงได้ยกเลิกการขุดสระในไร่นามา ๓-๔ ปีแล้ว แต่ถ้าเป็นการนำไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและเกี่ยวกับงานสาธารณสุขประโยชน์ สามารถทำได้ เช่น ขยายคลองส่งน้ำ เป็นต้น</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>-แต่วัดจะเป็นคนออกค่าขุดเอง</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-วัดถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์ก็สามารถทำได้ โดยวัดออกค่าน้ำมันเอง ทางเทศบาลจะเป็นรถพร้อมคนขับให้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>-มีอีกไหมครับ นี่ก็ได้ใช้เวลามาสมควรแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปคงไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน เตี่ยจะแจ้งอีกที ถ้าใครมีญัตติขอให้ทำหนังสือเสนอมาที่เทศบาลได้เลย เพื่อทางเลขาคจะได้อบรมเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร จันทะนาม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรังสรรค์ วิลินไพร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)

กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

(นายประสพ โสตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....